

**Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm)** Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

“Tôi ngồi xem bóng đá vài ngày bên và mẹ gia đình Việt kiều Anh. Họ có bạn con, tôi nhìn chúng và nói với bạn tôi: “Thầy không? Bạn trẻ ngày rởn ngoan. Không như mấy anh khác, chúng không phải, làm phim mạng. Em nên tiếp tục nuôi con kỹ thuật ngày Tây này”.

“Jesse, nhìn lại. Chúng ngoan vì đang dùng internet”.

Tôi nhìn lại và hỏi bạn. Ứng dụng, bạn đã trả internet dùng các iphone và ipad. Vì các cha mẹ cho con tiếp xúc công nghệ khi còn quá nhỏ rất nguy hiểm. Tôi ngao ngán: “... , còn tốt hơn các thi úc lu”.

Tên Anh có từ “awake”. Nó có nghĩa là thức dậy nhưng có nghĩa bóng là tỉnh thức, nhắm mắt vào internet. “Tỉnh thức” là vì các thành công trong công nghệ là cảm giác tỉnh táo, không bị lạc trong những “mất ngủ” của cuộc sống, không bị mất tập trung vào nhiệm vụ luôn các “giấc ngủ” của bạn con ngày.

.....

Chúng ta tập tởm cho mình và cho bạn nhau những thói quen xấu, tập tởm vào nó và thói quen xấu của cuộc sống không thoải mái. Những thói quen xấu là những thói quen lâu trong cái thói quen khác thì dần dần quen, thói quen xấu bình thường. Tôi không nghĩ những thói quen xấu của ngày khác đã thì khác nhau các thói quen trình tự hình, thói quen ngủ, bia rượu, game, truy cập thông xã hội, chửi theo mốt mốt... là một cuộc sống ý nghĩa. Tôi nghĩ đã lúc ta phải sống vì sự tỉnh thức của nhiệm vụ. Dành thời gian và sự tập trung cho những gì thức quan trọng với cuộc sống mình, như sức khỏe, công việc cần thiết, ngày thân, vì các làm ý nghĩa... Đó là cách tập tởm kéo mình ra khỏi mê luyến...”

(<https://vnexpress.net/goc-nhin/song-tinh-thuc-3770492.html>)

Câu 1: Nhân vật “tôi” thể hiện thái độ như thế nào trước “bạn trẻ” các thói quen trong văn bản.

Câu 2: Vì sao câu “Tôi ngồi xem bóng đá vài ngày bên và mẹ gia đình Anh” trong văn bản có tác dụng gì?

Câu 3: Tại sao tác giả có quan niệm: Tôi không nghĩ những thói quen xấu của ngày khác đã thì khác nhau các thói quen trình tự hình, thói quen ngủ, bia rượu, game, truy cập thông xã hội, chửi theo mốt mốt... là một cuộc sống ý nghĩa?

Câu 4: Anh/chị có đồng tình với “cách tập tởm kéo mình ra khỏi mê luyến...” của tác giả không? Vì sao?

**Phần II. Làm văn (7,0 điểm)**

**Câu 1. (2,0 điểm)** Tóm tắt nội dung đoạn trích phần văn bản đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của “sống tỉnh thức” của người trẻ hiện nay.

**Câu 2. (5,0 điểm)**

Đọc những câu thơ trong “Thơ Nguyễn Khoa Điềm” qua đoạn thơ sau trích trong chương trình Ngữ văn “Mặt trời khát vọng” (Nguyễn Khoa Điềm):

Khi có gì cũng đi con trai ra trận  
 Ngồi con gái trẻ nuôi cái cù con  
 Ngày gì cũng nhà thì ăn bà con ánh  
 Nhiệm vụ đi để thành anh hùng  
 Nhiệm vụ anh hùng của anh và em như  
 Nhiệm vụ em biết không  
 Có biết bao người con gái, con trai

Trong bốn ngàn lớp người giống ta lứa tuổi  
 Họ sống và chết  
 Giản dị và bình tâm  
 Không ai nhớ mặt tên  
 Nhưng họ đã làm ra nước.

Tóm tắt, liên hệ đoạn thơ sau trong bài thơ “Tây Tiến” (Quang Dũng):

Rì rác biên cương vì nỏ Áo bào thay chiếu anh về đất  
 Chín trường ngày chèo ghe trên sông Mã gầm lên khúc hành.  
 Những nét vẽ tả thực trong sáng tác của nhà thơ.